

Trường THCS Ngô Gia Tự tổ chức Lễ Tri ân các thầy cô và chia tay các em học sinh khối 9

Ngày 25/5/2024, Trường THCS Ngô Gia Tự đã tổ chức Lễ Tri ân các thầy cô và chia tay các em học sinh khối 9, niên khoá 2020- 2024, để các em có dịp bày tỏ những tâm tư tình cảm của mình, nói lên lòng biết ơn đối với công ơn của các thầy cô giáo trong thời gian học tập tại trường.

Tham dự có thầy giáo Nguyễn Mậu Minh- Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Nhà trường; Cô giáo Nguyễn Thị Song Đăng- Phó Hiệu trưởng nhà trường, cô giáo Vũ Thị Thanh Thúy - Chủ tịch Công đoàn nhà trường. Cùng các cô giáo Chủ nhiệm và bộ môn khối 9, các cán bộ nhà trường.

Thay mặt Ban cha mẹ học sinh khối 9, bác Lê Mỹ Phượng - Trưởng ban PH lớp 9D đã gửi tới các thầy, cô giáo trong Ban giám hiệu và toàn thể các thầy cô giáo trong nhà trường lời tri ân với những tâm huyết của các thầy cô đã dạy dỗ các con trong những năm học tại trường THCS Ngô Gia Tự.

Đề động viên các con chuẩn bị bước vào mốc quan trọng trong đời học sinh và tự tin vượt qua kỳ thi cấp ba sắp tới. Thầy Hiệu trưởng Nguyễn Mậu Minh đã có bài phát biểu động viên các con khối 9, thầy đã gửi riêng 182 học sinh bức tâm thư mong muốn dù có đi bất cứ nơi đâu các con cũng tự hào vì đã từng được học tại ngôi trường mang tên người chiến sĩ cách mạng Ngô Gia Tự.

Em Nguyễn Gia Hưng – học sinh lớp 9C thay mặt toàn thể các bạn học sinh khối 9 đã phát biểu tỏ lòng biết ơn đến các thầy cô và khẳng định các học sinh khối 9 sẽ phát huy kiến thức thầy cô đã truyền đạt để đạt thành tích cao nhất trong kỳ thi sắp tới.

Tham gia lễ tri ân và chia tay học sinh khối 9, các thầy cô và cha mẹ học sinh cũng được thưởng thức các tiết mục văn nghệ do chính các em khối 9 và các cô giáo cùng các phụ huynh thể hiện.

Kết thúc chương trình, các em khối 9 đã thả những chùm bóng bay mơ ước với những Slogan thật ấn tượng: Lớp 9A: Đoàn kết tự tin chiến thắng; Lớp 9B: Vững bước vào cấp ba; Lớp 9C: Quyết tâm đạt thành tích cao nhất; Lớp 9D: Tự hào học sinh Ngô Gia Tự; Lớp 9E: Kính chúc các thầy cô luôn mạnh khỏe!

Một số hình ảnh tại Gala tri ân thầy cô và chia tay các học sinh khối 9:



Thầy Hiệu trưởng Nguyễn Mậu Minh phát biểu tại Lễ Tri ân thầy cô và chia tay học sinh khối 9



Ban phụ huynh khối 9 niên khóa 2020- 2024 tặng quà tri ân nhà trường



Tri ân các cô giáo Chủ nhiệm khối 9



Ban phụ huynh tri ân các thầy cô bộ môn khối 9



Học sinh và cô chủ nhiệm thả bóng bay mơ ước

